

'ประภัตร'ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เน้นของดีมีคุณภาพ2แสนตัน

วางรากฐานผลิตข้าว แข่งขันตลาดโลก

กรุงเทพธุรกิจ ● “ประภัตร” ดิวเข้ม กรมการข้าว ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 2 แสนตัน เชื่อมโยงตลาดออนไลน์ จับมือ กระทรวงทรัพยากรฯ ชุดบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำ หนุนแปลงใหญ่ 8,000 ไร่ หวังวางรากฐานผลิตข้าวไทยแข่งขันตลาดโลก ได้ยั่งยืน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในพิธีเปิดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับข้าวและชาวนาไทย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากถึงปีละกว่า 70 ล้านไร่ เกษตรกรประมาณ 4.3 ล้านครัวเรือน และเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับต้นๆของโลก

นโยบายหลักที่รัฐบาลมุ่งหวังคือให้สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการวางรากฐานในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มชาวนาแบบแปลงใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ดีก็มาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดี ซึ่งปีนี้ได้ตั้งเป้าการผลิตเมล็ดพันธุ์จากเดิม 8.5 หมื่นตันต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนตันต่อปี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2562 กรมได้อนุมัติแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 จำนวน 5 โครงการ ภายในกรอบวงเงิน 3,120 ล้านบาท โดยมีโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/2564 ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกร 8.27 แสนครัวเรือน เมล็ดพันธุ์ข้าว 6.32 หมื่นตัน พื้นที่ 6.32 ล้านไร่

โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ จำนวน 1,739 ล้านบาทเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 ให้สามารถทำการผลิตได้ทันทีหลังน้ำลด

ทั้งนี้ จะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไม่ไวแสงช่วงเดือนกลางเดือนพ.ย.-กลางเดือนธ.ค.2562 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มไวแสงจะจัดส่งช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 2563 นอกจากนี้ตามมติ ครม.ดังกล่าวกำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

ในส่วนกรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาระบบส่งน้ำและปรับปรุงแหล่งน้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่น้ำร่อง 120 แปลงใหญ่รวมพื้นที่เกษตรกรแปลงใหญ่ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ทั้งสิ้น 8 หมื่นไร่ ครอบคลุมทั่วประเทศ

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่น้ำร่อง 700 แห่ง พื้นที่เป้าหมาย 8.6 หมื่นไร่

“มั่นใจว่าในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าวจะขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ”

นายประภัตร กล่าวอีกว่า พร้อมนำระบบตลาดออนไลน์เข้ามาเชื่อมโยงการค้าขายกับผู้ซื้อโดยตรง ได้มอบแนวทางให้ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ เร่งศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน โดยจะมีการประกวดแข่งขัน และมอบรางวัลเพื่อกระตุ้นให้ทุกศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกันเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย

สำหรับกรอบวงเงิน 3,120 ล้านบาท ประกอบด้วยงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,967 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเงินจัดสรรไว้แล้ว จำนวน 152 ล้านบาท และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงานประมาณ